

Số: 2775/BC-UBND

Tỉnh Biên, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Báo cáo tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong Nhân dân tháng 3/2023**

Kính gửi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Thực hiện Báo cáo số 720/BC-MTTQ-BTT ngày 17/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3/2023. Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên báo cáo như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Tịnh Biên là thị xã biên giới, vừa có địa hình đồi núi, vừa có đồng bằng với diện tích tự nhiên 354,9km<sup>2</sup>, có 02 tuyến Quốc lộ; 04 tuyến Tỉnh lộ, đường nông thôn dài 182,11 km được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa của người dân. Đặc biệt, có Cửa khẩu Quốc tế là nơi giao thương hàng hóa giữa Việt Nam - Campuchia. Trong những năm gần đây, lượng hàng hóa từ các nơi tập trung về Cửa khẩu Tịnh Biên không ngừng tăng cao, nhất là tập trung tuyến Quốc lộ; Mặt khác, là do tốc độ đô thị hóa nhu cầu xây dựng nhà ở; các dự án, công trình trọng điểm của thị xã, lượng xe vận chuyển vật tư xây dựng cũng tăng theo thời gian. Ngoài ra, Tịnh Biên, cũng là địa bàn có nhiều điểm tham quan du lịch đến tham quan, mua sắm, cúng viếng và cũng là địa bàn được Trung ương và tỉnh thường xuyên lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện Chính trị - văn hóa, kinh tế - xã hội.

#### **II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ**

*1. Dư luận tiếp tục phản ánh, đường mương (cống) thoát nước thải sinh hoạt giữa 2 tuyến dân cư, tuyến Tỉnh lộ 955A – tuyến dân cư vượt lũ ấp Phú Nhứt bị ứ đọng, nước không thoát ra ngoài được nên tràn lên nắp cống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống Nhân dân khu vực này. Dư luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm khảo sát để xác định nguyên nhân, có kế hoạch nạo vét để thông cống, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.*

Vào năm 2009 tuyến dân cư vượt lũ hậu Tỉnh lộ 955A (02 khóm (Phú Nhứt và Phú Tâm)) được xây dựng và bố trí người dân vào ở, đồng thời có xây dựng hệ thống đường cống thoát nước giữa 2 khu dân cư Tỉnh lộ 955A và hậu Tỉnh lộ 955A, do công trình của dự án thiết kế hệ thống đường cống thoát nước rất nhỏ và không xây dựng điểm thoát nước; Người dân trong tuyến dân cư hằng ngày thải nước sinh hoạt, có nơi còn vứt rác, một số đoạn bị bồi lắng, từ đó hệ thống đường cống bị nghẽn gây ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo UBND phường An Phú phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Đô thị thị xã tiến hành khảo sát để bàn phương án nạo

vét. Trong thời gian tới, UBND phường An Phú sẽ tổ chức mời họp dân để vận động nhân dân tự nạo vét phía sau nhà, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức không vứt rác vào hệ thống đường cống nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

*2. Dư luận phản ánh, tệ nạn trộm cắp, cướp giật hiện nay trên địa bàn thị xã rất lộng hành, rất tự nhiên, không những ban đêm mà các đối tượng trộm cắp còn hoạt động kể cả ban ngày, khi thấy nhà vắng phá cửa vào lấy trộm, trộm xe của nông dân đi thăm ruộng, xe của người dân đậu trước cửa nhà; trích camera nhưng lực lượng Công an cũng không xác định được đối tượng (do đối tượng từ nơi khác đến); trộm đồ của người dân xong còn thông tin ra giá cho chủ nhà phải ra tiền chuộc... Dư luận mong muốn các ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm cắp nhằm ngăn chặn tội phạm, bảo vệ tài sản của người dân.*

Trong tháng 3, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện cũng như chưa nhận được tin báo theo như phản ánh dư luận của nhân dân liên quan đến tình hình tệ nạn trộm cắp, cướp giật.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ đề nghị Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, để đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm, cướp giật và các hành vi liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã để người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với các loại tội phạm và tham gia tố giác; tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục để phát hiện các đối tượng cướp giật, qua đó, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tình tháng 3/2023 trên địa bàn thị xã Tịnh Biên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Ủy ban MTTQVN thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- Công an thị xã;
- UBND phường An Phú;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**